



## อาสาช่วยเหลือน้องบนดอยสูง



**“หน้าหนาวพวกหนูจะขาดแคลนเสื้อผ้า พ่อแม่ต้องหาเงินมาซื้อให้ บางทีก็ไม่พอ”**

น้อง ๆ จากโรงเรียนบ้านห้วยแม่เสียม จ.เชียงราย ซึ่งจะเป็นชนเผ่ามูเซอ และอาข่า เล่าให้ฟังถึงปัญหาที่ต้องเผชิญทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว และวันนี้ สิงห์อาสา กว่า 100 ชีวิต ได้ลงพื้นที่สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม พร้อมมอบไออุ่นแก่ผู้ประสบภัยหนาว ด้วยการแจกเสื้อกันหนาวที่จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มจากมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่โรงเรียนบ้านห้วยแม่เสียม ต.ห้วยชมภู เป็นที่แรก ในโครงการ **“ออกค่ายไปกอดน้องกับสิงห์อาสา 100 สถาบัน ปี 3”**

โดยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ทั้งไทยและต่างชาติ ที่มาร่วมงานกว่า 100 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาจาก ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ม.แม่โจ้, ม.พะเยา, ม.นเรศวร, ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม, ม.ราชภัฏชัยภูมิ, ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ม.ราชภัฏธนบุรี, มศว และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ซึ่งหลังจากมอบเสื้อกันหนาวแล้ว นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาทั้งไทยและต่างชาติ ทำกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ ชาวเขา โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ฐานภาษาอังกฤษ และฐานการเรียนรู้ BBL หรือ Brain Based Learning เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ รวมไปถึงบรรยายสิทธิที่พี่น้องคนจนควรมี เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นักเรียนได้ใช้เล่นเกมเพื่อความสนุกสนาน และยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้โรงเรียนนั้นน่าอยู่ขึ้น

**นางสาวอาทมิ มาเยอะ** อายุ 16 ปี ชั้น ม.1 เป็นชนเผ่าอาข่า กล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะขาดแคลน เนื่องจากครอบครัวยากจน การที่สังคมมาช่วยเหลือนั้นทำให้พวกเรา สร้างความดีใจให้กับพวกเรา มาก เด็กที่ส่วนใหญ่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ทำให้มีปัญหาทางการศึกษาต่อ ส่วนตนเองเมื่อเรียนจบ ม.3 ที่โรงเรียนนี้ก็อยากเรียนต่อในโรงเรียนที่พื้นราบ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เรียนต่อหรือไม่ เพราะไม่มีบัตรและครอบครัวก็ขัดสน หากเรียนต่อไม่ได้ก็ต้องออกมาทำงานช่วยเหลือน้องครอบครัว

นายรังสฤษดิ์ ลักขิตานนท์ รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ “ออกค่ายไปกอดน้องกับสิงห์อาสา 100 สถาบัน” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นในการออกไปช่วยเหลือน้องผู้ประสบภัยหนาว โดยเริ่มที่แรกที่นี่และกระจายไปพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะแจกเสื้อกันหนาวทั้งหมด 20,000 ตัว นอกเหนือจากจะไปทำกิจกรรมมอบเสื้อหนาวแล้ว ยังใช้ความรู้ของนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเปิดโอกาสให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้เพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

นายรังสฤษดิ์ กล่าวว่า เราให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือน้อง ๆเยาวชนที่ขาดแคลน รวมไปถึงสนับสนุนสร้างระบบเกษตรพอเพียง ทั้งปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ นำผลผลิตเลี้ยงนักเรียนในโรงเรียนและครอบครัว เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดี ให้กับโรงเรียนและชุมชน ปัจจุบันมี 83 โรงเรียน และจะขยายให้ครบ 100



โรงเรียนภายในนี้สำหรับสิ่งท้อสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี จะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภัยหนาว ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม และภัยพิบัติอื่น ๆ ฯลฯ ซึ่งในแต่ละปีได้จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือไว้ ราว 50-60 ล้านบาท.

Mr.J